

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. เกษตรลมนจับปรับลดเป้าหมาย ภัยแล้งถล่มผลผลิต พืชหลักจ่อเข้าขั้นโคม่า
๒. รุกแนวพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์ม กนป.ชูมาตรการระยะยาวทั้งระบบ
๓. ไม่หวั่นแล้ง-นาข้าวทะลัก๓.๔หมื่นล้าน
๔. เงินสะพัดไม้ดอก - ปลาสวยงาม สศก.ชี้คนกรุงตอบรับ - ๗วัน
ซื้อขายนับ๑๐ล.
๕. ส่อง...เกษตร: ระวังศึกแย่งน้ำ-ศึกชวานา
๖. คุ่มค่าเช่านา
๗. สกย.ประชุมเตรียมความพร้อมสู่กยท.รับภารกิจใหม่พัฒนayangทั้งระบบ
๘. อู่ราคาสินค้าเกษตรติดหล่มเงินน้อย เห็นผลยาก
๙. โรงสีปิดตัวแล้ว๑๐๐ราย
๑๐. แก่ลำไยล้นตลาด
๑๑. เกาะข้าวเกษตร
๑๒. ร้องรัฐชดเชยไร่ละ๓พันบาท
๑๓. ข้าวขายไม่ออก

หนังสือพิมพ์

- ไทยรัฐ
อปท.นิวส์
ข่าวสด
แนวหน้า

แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
อปท.นิวส์
โพสต์ทูเดย์
มติชน
โพสต์ทูเดย์
เดลินิวส์
โพสต์ทูเดย์
ไทยรัฐ

เกษตรลดเป้าจีดีพีภาคเกษตร

● ภัยแล้งถล่มผลผลิตพืชหลักจ่อเข้าขั้นโศกนาฏิก

เกษตรปรับลดเป้าจีดีพีภาคเกษตรปี 58 เหลือ 1.4% จากเป้าหมายเดิม 2.5-3% ภัยแล้งถล่มผลผลิตพืชสำคัญ ทั้งข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และผลไม้ภาคตะวันออก โดยเฉพาะข้าวนาปีลดลง 20% “กรมชล” ชี้นำไหลเข้าเขื่อนยังน้อยแล้ววันละ 5 ล้าน ลบ.ม. จากปกติ 30 ล้าน ลบ.ม. ขณะที่หมอกควันทำพิธีขอฝนให้กระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่ทำพิธีขอฝนติมเขื่อนทั้งเหนือ กลาง ได้และอีสาน

นายเอกศักดิ์ วีระระกูลใหญ่ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศก.ปรับลดประมาณการการขยายตัวผลผลิตมวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ภาคเกษตร ในปี 2558 ลงมาอยู่ที่ 1.4% จากประมาณการเดิมในช่วงต้นปีที่คาดว่าจะรอบการขยายตัวจะอยู่ที่ 2.5-3% โดยเป็นผลจากอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงภาวะภูมิอากาศ (ไคลเมทเซนจ์) ภาวะเอลนีโญ ที่ทำให้เกิดภัยแล้ง และกระทบต่อปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรที่ให้ผลผลิตน้อยลง ทั้งข้าวนาปี ยางพารา ที่ให้น้ำตาลลดลงจากภัยแล้ง รวมทั้งปาล์มน้ำมัน และผลไม้ภาคตะวันออกที่คาดว่าผลผลิตจะลดลง 60% จากปีก่อน ส่วนลำไยในภาคเหนือลดลง 30% จากปีก่อน

“สำหรับผลผลิตข้าวนาปี ที่มีการประกาศให้เลื่อนการปลูกไปก่อนเนื่องจากน้ำในเขื่อนไม่

เพียงพอและฝนไม่ตกตามฤดูกาล คาดว่าจะทำให้ผลผลิตลดลงประมาณ 5.4 ล้านตันข้าวเปลือก หรือประมาณ 20% จากผลผลิตปกติปีละประมาณ 27 ล้านตันข้าวเปลือก อย่างไรก็ตาม ผลผลิตข้าวที่ลดลงจะช่วยให้ราคาข้าวนาปีในปีที่ดีขึ้น คาดว่าข้าวขาว 5% จะมีราคาไม่ต่ำกว่าตันละ 8,500 บาท ทั้งนี้ปริมาณข้าวนาปีของไทยที่จะลดลง 20% เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับที่กระทรวงเกษตร สหรัฐฯ ประเมินว่าผลผลิตข้าวทั่วโลกในปีนี้จะลดลง 20% เช่นกัน”

นายปีติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีและสหกรณ์ กล่าวว่ ในเขตชลประทาน ลุ่มเจ้าพระยาที่ได้ปลูกข้าวไปแล้วประมาณ 3.4 ล้านไร่ ซึ่งยืนยันว่าปริมาณน้ำในเขื่อนขณะนี้ยังคงใช้ได้ถึงเก็บเกี่ยว แต่ในส่วนพื้นที่ยังไม่ปลูกข้าวอีก 4 ล้านไร่ใน 22 จังหวัดให้เลื่อนไปก่อนจนกว่าฝนจะตกจึงปลูกข้าวได้ ซึ่งกรมอุตุฯ ระบุว่า คาดว่าฝนจะมาในช่วง



ปลายเดือน ก.ค.นี้ โดยขอความร่วมมือทุกหน่วย
งานในพื้นที่โดยเฉพาะฝ่ายทหาร เข้าไปโพกถ้ำ
และตรึงพื้นที่ปลุกข้าว 3.4 ล้านไร่ไม่ให้ขยายไป
มากกว่านี้

“ทั้งทหาร เจ้าหน้าที่กองอำนาจการรักษา
ความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) และข้าราชการใน
พื้นที่ ต้องทำความเข้าใจกับเกษตรกรทำอย่างไร
ไม่เกิดปัญหาแย่งน้ำ และหุดความจริงถึงปัญหา
น้ำอย่าให้ใครมาบังคับเปิดปิดประตูน้ำกันอีก ยุค
นี้ไม่มีใครมาสั่งได้และยุคนี้ไม่จำเป็นต้องหาเสียง
ในพื้นที่ไม่ต้องฟัง ส.ส.เหมือนก่อน ขอให้ช่วยกัน
ดูแลประชาชน เพื่อให้การส่งน้ำเป็นไปตามแผน
หากเกษตรกรไม่เชื่อฟังอาจเกิดปัญหาขัดแย้งได้”

ทั้งนี้ ในระยะสั้นขบวนการที่ยังไม่ได้ลงมือปลุก
ข้าวนาปีสามารถเลือกได้ว่าจะรอฝนมาช่วงปลาย
เดือน ก.ค.นี้ หรือจะปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชใช้น้ำ
น้อย เช่น ข้าวโพดที่มีราคาดี หรือเลี้ยงไก่พันธุ์

พื้นเมืองที่รัฐบาลให้การสนับสนุน ส่วนในระยะ
ยาวเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบให้กรมชลฯ
ศึกษาแผนผันน้ำจากสาละวินมาเติมในเขื่อนภูมิ
พล และผันน้ำโขงเข้ามาพื้นที่ภาคอีสาน โดยผ่าน
แม่น้ำเลย จ.เลย มาลงแม่น้ำชี มูล หากทำได้ตาม
แผนจะทำให้พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ
20 ซึ่งคุ้มกับการลงทุน

นายเลศิวิโรจน์ โกวิทณะ อธิบดีกรมชลฯ
กล่าวว่าตั้งแต่ประกาศให้เกษตรกรในเขตชลประทาน
กลุ่มน้ำเจ้าพระยา เลื่อนการปลูกนาปี ตั้งแต่วันที่ 9
มิ.ย.ที่ผ่านมาเนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนหลัก 4
แห่ง ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแคว
น้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีไม่เพียงพอ
และฝนยังไม่ตกมาเติมเขื่อน ปรากฏว่าจนถึงวัน
ที่ 15 มิ.ย.ที่ผ่านมา ปริมาณน้ำเติมเข้าเขื่อนหลัก
ทั้ง 4 แห่งยังไม่ดีขึ้น ปริมาณน้ำไหลเติมเข้าเขื่อน

ยังอยู่ที่วันละประมาณ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)
จากปกติวันละ 30 ล้าน ลบ.ม.

นายชูชาติ ฉุยกลม อธิบดีวิศวกรใหญ่ที่ปรึกษา
ด้านวิศวกรรมโยธา กรมชลประทาน ผู้ให้คำแนะนำ
นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ทำพิธี
บวงสรวงขอฝน จนเป็นที่ฮือฮาในช่วงก่อนหน้า
กล่าวว่า หลังจากปลัดกระทรวงเกษตรฯ ได้ประกอบ
พิธีขอฝนที่กระทรวงเกษตรฯ ซึ่งเป็นการขอฝน
ภาพใหญ่ทั่วประเทศแล้ว คนยังได้ไปประกอบ
พิธีขอฝนบริเวณเขื่อนต่างๆ เพิ่มเติม โดยเมื่อวัน
ที่ 12 มิ.ย.ที่ผ่านมาได้ไปทำพิธีขอฝนที่เขื่อนภูมิ
พล จ.ตาก หลังจากนั้นก็จะไปทำพิธีขอฝนที่เขื่อน
สิริกิติ์ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนปากพนัง จ.นคร
ศรีธรรมราช เขื่อนอุบลรัตน์ บริเวณริมแม่น้ำโขง
ที่ อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย และภาคตะวันออกที่
จ.จันทบุรี.

รุกแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์ม กนป.ชูมาตรการ 3 ระยะ สร้างทั้งระบบ

เดินหน้ามาตรการแก้ปัญหาปาล์มทั้งระบบ กนป. ชู 3 มาตรการ พร้อมรับมือเพื่อแก้ปัญหาแบบเร่งด่วนและระยะยาว หวังพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับปริมาณรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากโรงงานสกัดฯ เพื่อเก็บสต็อก จาก คชก. แล้ว รวมกว่า 2,952 ล้านบาท

นายกนิศ ลิขิตวิทยาวุฒิ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการของคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) เปิดเผยว่า จากการประชุม กนป. ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ซึ่งมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้พิจารณาแนวทางการ

ดำเนินมาตรการการรักษาเสถียรภาพราคาทั้งระบบ ทั้งในระยะเร่งด่วน ระยะสั้น และระยะยาว เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนทั้งระบบ ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบแนวการแก้ไขปัญหาราคापาล์มน้ำมันทั้งระบบในแต่ละมาตรการ ดังนี้

มาตรการเร่งด่วน ให้กรมการค้าภายในกำหนดราคาแนะนำในการรับซื้อผลปาล์มทะเลลาย ผลปาล์มร่วง และน้ำมันปาล์มดิบ โดยออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (สกก.) ให้รับซื้อผลปาล์มทะเลลายและผลปาล์มร่วง ในราคาเดียวกัน อัตราน้ำมันร้อยละ 17 ไม่ต่ำกว่า กก.ละ 4.20 บาท ณ หน้าโรงสกัดน้ำมันปาล์มและจุดรับซื้อในพื้นที่ (ลานเท) โดยให้ลานเทสามารถหักค่าใช้จ่ายและค่าขนส่งตามที่กำหนดในแต่ละพื้นที่

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการส่วนจังหวัดด้วยราคาสินค้าและบริการ (กจร.) เป็นผู้กำหนดค่าใช้จ่ายและค่าขนส่งที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายทั้งระบบ (ได้แก่ โรงสกัดฯ ลานเท และเกษตรกร) รวมทั้งประกาศให้รับรู้ทั่วกัน อย่างไรก็ตาม เกษตรกรขายผลปาล์มที่มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงกว่า 17%

ทุก 1% ที่เพิ่มขึ้น จะได้ราคาเพิ่มขึ้นอีก 0.30 บาท/กก. ในขณะที่ผลปาล์มที่มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันต่ำกว่า 17% ทุก 1% จะลดราคา กก.ละ 0.25 บาท ทั้งนี้ ได้ผ่อนผันให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตที่มีน้ำมันไม่ต่ำกว่า 15% ในช่วง 3 เดือน (พฤษภาคม - กรกฎาคม) เพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับตัวได้

นอกจากนี้ กำหนดให้โรงกลั่นฯ โรงผลิตไบโอดีเซล และผู้รับซื้อน้ำมันดิบทั่วไปรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ ในราคาไม่ต่ำกว่า กก.ละ 26.20 บาท ณ ราคาลังผู้รับซื้อในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อให้ราคาขายปลีกน้ำมันพืชปาล์มบรรจุขวด ไม่สูงกว่าราคาเพดานคือไม่เกินลิตรละ 42 บาท โดยกรมการค้าภายใน กำกับดูแลให้ราคาจำหน่ายปลีกน้ำมันพืชปาล์มบรรจุขวดในสอดคล้องกับต้นทุน พร้อมติดตามประเมินผล



ในระยะเวลา 3 เดือน เพื่อนำเสนอต่อ กนป. พิจารณาให้ความเห็นชอบออกเป็นประกาศกรร. เมื่อสิ้นสุด 3 เดือนที่กำหนด (พฤษภาคม - กรกฎาคม) กำหนดให้เกษตรกรต้องขายผลผลิตปาล์มที่มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันไม่ต่ำกว่า 17% โดยอาจจำเป็นต้องมีผลบังคับตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสภาเกษตรกร ในการร่วมตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์ม เป็นรายโรงงาน ทุกเดือน

มาตรการระยะ 3 เดือน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กำกับดูแลให้การรับซื้อของลานเทเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (ส.กร.) และบริหารจัดการให้ลานเทเป็นเครือข่ายของโรงงานสกัดฯ หรือให้โรงงานสกัดฯ กำหนดพื้นที่รับผิดชอบในการรับซื้อผลผลิต และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกปาล์มของเกษตรกร เพื่อให้ได้ข้อมูลการผลิตที่ถูกต้อง

อย่างไรก็ตาม ได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสภาเกษตรกรในพื้นที่ ดำเนินการชี้แจงทำความเข้าใจ เกษตรกร ผู้รับจ้างตัดปาล์ม ลานเทเกี่ยวกับการผลิต การเก็บเกี่ยว มาตรการของรัฐ การบังคับใช้กฎหมาย และตามประกาศข้อแนะนำต่างๆ โดยให้กรมการค้าภายใน นำเสนอกรร. เพื่อออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) กำหนดให้ผู้ประกอบการลานเท แจ้งชื่อ ราคา ปริมาณ และสถานที่เก็บสินค้า ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542

มาตรการระยะยาว ได้กำหนดแนวทางไว้ 2 เรื่อง คือ ให้กระทรวงอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเกรด B พัฒนาศักยภาพการสกัดเพื่อให้สามารถสกัดปาล์มทะเลาะได้และแยกสกัดน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์มและมอบหมายให้คณะอนุกรรมการยกย่องพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มเร่งรัดดำเนินการยกย่อง พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม

สำหรับการบริหารสต็อกน้ำมันปาล์ม เพื่อป้องกันการขาดแคลนและดึงผลผลิตน้ำมันปาล์มส่วนเกินในบางช่วงเก็บไว้เพื่อลดการนำเข้า หากราคาปาล์มน้ำมันที่เกษตรกรขายได้ต่ำกว่า 4.20 บาท และน้ำมันปาล์มดิบต่ำกว่า 26.20 บาท ที่ประชุมได้เห็นชอบการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบเก็บสต็อกตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยให้องค์การคลังสินค้าดำเนินการแทรกแซงตลาดรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ปริมาณ 100,000 ตัน จากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ในราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 26.20 บาท ส่งมอบ ณ ราคาลังสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม จะต้องแสดงหลักฐานในการรับซื้อผลปาล์มทะเลาะและผลปาล์มร่วงจากเกษตรกรที่อัตราน้ำมันร้อยละ 17 ในราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 4.20 บาท ทั้งนี้ อดส. จะพิจารณาเข้าไปรับซื้อผลผลิตน้ำมันปาล์มในระยะเวลาและจำนวนที่เหมาะสมด้วย

สำหรับระยะเวลาการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบกำหนด 6 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - พฤศจิกายน 2558 โดยระยะเวลาเก็บรักษาไม่เกิน 6 เดือน (มิถุนายน - พฤศจิกายน 2558) ซึ่งขอใช้เงินงบประมาณจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) เป็นค่าใช้จ่ายในการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากโรงงานสกัดฯ เพื่อเก็บสต็อก งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,952.896 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 2,620.00 ล้านบาท

ไม่หวั่นแล้ง-นาข้าวทะลัก3.4ล้านไร่

เกษตรกรร้องจ้ำจก-เร่งตีปีบผวาวิกฤตน้ำทำตายหมู่

เกษตรกรกลุ่มชาวนาลุ่มน้ำเจ้าพระยายังปลูกข้าวทะลักกว่า 3.4 ล้านไร่ แม้จะเตือนว่าปีนี้แล้งจัด ปีติพงศ์ยังมีมาตรการช่วยเหลือชาวนาที่ปลูกข้าวไม่ได้แต่ยังอุบอย่าทิ้งบอกไปโดยเฉพาะมาตรการแจกเงิน แต่ยังมีผลดีต่อชาวนาเพราะราคาข้าวจะแพงขึ้น นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีและสหกรณ์กล่าวว่า ปีนี้เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่น่าจะสามารถทำนาได้ เพราะภัยแล้ง จึงสั่งให้นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำนาของเกษตรกร โดยเฉพาะในกลุ่มเจ้าพระยา ที่ขณะนี้มีการปลูกข้าวไปแล้ว 3.44 ล้านไร่ พื้นที่เพาะปลูกข้าวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนประมาณ 6 แสนล้านไร่

ส่วนที่เหลือยังไม่สามารถปลูกได้เพราะกรมชลประทานขอความร่วมมือชะลอการเพาะปลูก เนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนสามารถใช้ได้ขณะนี้เหลือเพียง 1,300 ล้านลบ.ม. จะเหลือใช้ประมาณ 40 วัน

“สำหรับเกษตรกรที่ทำนาไม่ได้ ทางกรมมีมาตรการช่วยเหลืออยู่แล้วอย่างเป็นระบบ ทั้งงบประมาณจากส่วนกลาง และระดับจังหวัด เป็นงบช่วยเหลือกรณีภัยแล้ง แต่ขณะนี้ผลของภัยแล้งยังไม่เกิดความเสียหายต่อเกษตรกรจึงยังไม่

ต้องคิด เพราะมาตรการต่างๆ มีอยู่แล้ว”

รายงานข่าวแจ้งว่าในการประชุมผู้บริหารกระทรวง นายปีติพงศ์กำชับผู้บริหารทุกคนไม่ให้พูดเรื่องการช่วยเหลือโดยการแจกเงิน เพราะยังไม่ถึงเวลา แต่มาตรการแจกเงินได้ดำเนินการเพื่อรองรับไว้ก่อน เมื่อมีความเสียหายจะสามารถนำมาใช้ได้ทันที และนอกจากนี้ในที่ประชุมยังมีเรื่องของมาตรการลดค่าใช้จ่ายให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตภัยแล้ง แต่เรื่องรูปแบบยังไม่ได้สรุปว่าจะเลือกวิธีการใด

ด้านพล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่ารัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนคนไทยทุกภาคส่วนทั่วประเทศ ให้ช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด และให้ผู้ว่าฯทุกจังหวัดช่วยกันรณรงค์สื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชน เรื่องการประหยัดน้ำด้วย

นายเลิศศักดิ์ วีระระกูลไพบุลย์ เลขานุการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า ภาคผลผลิตทั้งปี 2558/59 ของไทยจะสามารถผลิตได้ประมาณ 26 ล้านตัน ข้าวเปลือก ลดลงจากปีก่อนประมาณ 5 แสนตัน หรือประมาณ 5% ส่งผลคือราคาโดยคาดว่า ราคาจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 8,500 บาท/ตันข้าวเปลือก จากปัจจุบันราคาขายข้าวขาว 5% อยู่ที่ราคา 7,700 บาท/ตัน

เงินสะพัดไม้ดอก-ปลาสวยงาม สศก.ชี้คนกรุงตอบรับ-7วันซื้อขายนับ10ล.

นายเลอศักดิ์ วัชรตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี จัดเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับและปลาสวยงาม ระหว่างวันที่ 5-28 มิถุนายน ที่ริมคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล เพื่อส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดของสินค้าไม้ดอกไม้ประดับและปลาสวยงาม สร้างเครือข่ายผู้ผลิตและผู้ค้าที่มีความเข้มแข็ง รวมทั้งมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีร้านจำหน่ายสินค้าทั้งสิ้น 60 บูธ กิจกรรมการสาธิตและให้ความรู้การจัดแสดงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับและปลาสวยงาม เช่น บอนไซ หน้าวัว แก้วมงคล แก้วกาญจนา โป๊ยเซียน โกสน และบอนสี รวมทั้งการจัดแสดงปลาสวยงามคุณภาพและราคาแพง ได้แก่ ปลากระเบนเพิร์ดเสียว (Albino Pearl Ray) แบล็คไดมอนด์ (Black Diamond) และกลุ่มปลาจัมโบ้ ได้แก่ แพลตตินัม (Platinum Alligator Gar) พรอนไม้ น้ำการจัดตู้ปลา จากเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการ รวมทั้งภาพวาดปลาสวยงามจากศิลปินระดับชาติ

ในการนี้ สศก. ได้ติดตามผลประเมินการจัดงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับและปลาสวยงาม ตั้งแต่เปิดงานในวันที่ 5 มิถุนายน - 11 มิถุนายน 2558 รวม 7 วัน มีผู้สนใจเข้าชมงาน 40,090 ราย มีมูลค่าการจำหน่ายสินค้าทั้งไม้ดอกไม้ประดับ ปลาสวยงาม ร้านอาหาร กทม. และ SME รวมทั้งสิ้น 10,308,520 บาท/ล้านบาท นายสุรศักดิ์ พันธุ์พร รองเลขาธิการและโฆษก สศก. กล่าวเสริมถึงการติดตามการจัดงานในครั้งนี้ว่า สำหรับกลุ่มผู้เข้าชมงาน พบว่า ร้อยละ 83 เป็นกลุ่มผู้บริโภคในกรุงเทพฯ รองลงมาเป็นกลุ่มผู้บริโภคในเขตปริมณฑล และในภูมิภาคต่างๆ ส่วนด้านความพึงพอใจ ผู้เข้าชมงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจัดงานในระดับมาก

โดยร้อยละ 69 มีความพึงพอใจต่อประเภทพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับและปลาสวยงามที่นำมาจัดแสดง ซึ่งผู้เข้าชมงานร้อยละ 93 เห็นว่าการมาเที่ยวชมงานในครั้งนี้ได้รับประโยชน์และความเพลิดเพลิน และร้อยละ 82 ได้ซื้อสินค้าไม้ดอกไม้ประดับและปลาสวยงามในราคาถูกและมีคุณภาพเหมือนกับแหล่งซื้ออื่นๆ นอกจากนี้ ร้อยละ 49 เห็นว่าได้รับความรู้จากการจัดนิทรรศการจัดแสดงพันธุ์ไม้และปลาสวยงาม ซึ่งร้อยละ 85 คิดว่าจะมาชมงานถ้ามีการจัดงานอีก และต้องการให้มีสินค้าที่หลากหลาย รวมทั้งเพิ่มจำนวนร้านค้าให้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม สศก. จะติดตามประเมินผลการจัดงานอย่างต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นสุดการจัดงานในครั้งนี้



ระวังศึกแย่งน้ำ-ศึกษามก

ฝนลุ่มในกรุงเทพฯ กลายเป็นความเดือดร้อนแสนสาหัสของนครกรุงเทพฯ เพราะปัญหาน้ำท่วมขังส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรในเมืองหลวง ให้กลายเป็น “วิกฤติ” ในความรู้สึก ถึงขนาดสร้างกระแสขับไล่ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯ กทม. กันทางโลกโซเชียลมีเดียอย่างหนักเลยทีเดียว

ฝนเจ้ากรรม ช่างตกผิดที่ผิดทางนัก เพราะพื้นที่เหนือเขื่อนและพื้นที่การเกษตรอันกว้างใหญ่ไพศาลของไทยที่ต้องการน้ำฝนดันไม่ไปตกให้ถูกต้องตามฤดูกาล ทั้งที่เข้าสู่ฤดูฝนมาเดือนกว่า ฝนก็ยังตกกระจิกกระจอยทิ้งช่วง จนเกิดภาวะแห้งแล้ง ส่งผลกระทบต่อภาคการเพาะปลูกผลผลิตในเวลา

นี้ วิกฤติภัยแล้ง จากปรากฏการณ์ “เอลนีโญ” ทำให้รัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทวีความตึงเครียดขึ้น เพราะความเดือดร้อนที่ซ้ำเติมเกษตรกร โดยเฉพาะชาวนาในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา กว่า 20 จังหวัด ที่ถูกสั่งให้ชะลอการดำเนินงานออกไปก่อน หลังจากก่อนหน้านี้ ก็ต้องงดทำนาปรังมาแล้ว ส่วนราคาข้าวก็ยังตกต่ำ เป็นความทุกข์ที่ทับทวีต่อเนื่องเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ ย่อมส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศชาติ และต่อความมั่นคงของผู้อยู่ในตำแหน่งในกระทรวงเกษตรฯ ด้วย

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา รมต.ปิตุพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ได้เรียกประชุมทุกหน่วยงานเพื่อรับมือสถานการณ์ดังกล่าว ขณะที่มิชวาก่อนหน้าหน้าว่า ม.ร.ว.ปรีดิยาทร เทวกุล รองนายกฯ หัวหน้าทีมเศรษฐกิจได้สั่งให้กระทรวงเกษตรฯ เร่งหามาตรการช่วยเหลือชาวนา ที่ไม่สามารถทำนาได้ตามฤดูกาลปกติด้วย

มีตัวเลขที่เลขาธิการ สศก.สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร-เลอศักดิ์ วิวตระกูลไพบูลย์ รายงานว่า หากสถานการณ์แล้งปีนี้นี้นานและไม่สามารถทำนาปีได้ จะทำให้เกิดความเสียหายในภาพรวมเป็นมูลค่า 6 หมื่นล้านบาท โดยคาดว่าสถานการณ์ปีนี้จะใกล้เคียงกับเหตุการณ์ฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องที่เคยเกิดเมื่อปี 2533 จนเขื่อนต้องหยุดปล่อยน้ำ เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศน์เท่านั้น

สำหรับการประชุมเมื่อวันจันทร์ รัฐมนตรีปิตุพงศ์สั่งเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน, กรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกระทรวงมหาดไทย ลงทำความเข้าใจกับเกษตรกรทั้งในพื้นที่ชลประทานและนอกชลประทานในลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้ง 22 จังหวัด เพื่อสร้างความเข้าใจต่อการใช้น้ำและร่วมกันประหยัดน้ำ เนื่องจากปริมาณน้ำ 4 เขื่อนหลักของประเทศคือเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เหลือน้อยมาก จำเป็นต้องบริหารจัดการอย่างเคร่งครัด

จากแผนเพาะปลูกในเขตชลประทาน ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่วางไว้ 8.73 ล้านไร่ เป็นการปลูกข้าว 7.45 ล้านไร่ นอกนั้นเป็นพืชอื่น ปรากฏว่า ขณะนี้มีการปลูกข้าวนาปีไปแล้ว 3.4 ล้านไร่ ส่วนที่เหลืออีกกว่า 4 ล้านไร่ ทางกรมชลประทานให้ชะลอปลูกออกไปถึงเดือนก.ค.จนกว่าฝนจะตกลงมาอย่างพอเพียง แต่ก็

เชื่อว่าชาวนาจะยอมเชื่อฟังง่าย ๆ ด้วยความจำเป็นที่ต้องทำมาหากิน หารายได้มาชดใช้หนี้ จึงต้องยอมเสี่ยงไปตายคาบหน้า แม้อาจจะทำนาไม่ได้ผลก็ตาม

ดังนั้น นอกจากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ ที่ได้รับคำสั่งให้ลงพื้นที่พร้อมฝ่ายปกครองท้องถิ่น เพื่อทำความเข้าใจถึงความจำเป็นอย่างเข้มงวดแล้ว รมว.เกษตรฯ ยังระบุว่า ได้ขอคำสั่งจากฝ่ายทหารให้เข้าไปช่วยตรึงพื้นที่ปลูกข้าวนาปี ไม่ให้ขยายไปมากกว่านี้ด้วย

ความจำเป็นที่ต้องใช้กำลังทหารเข้าไปช่วย เพราะมีความวิตกว่า หากชาวนาที่ตึงเครียดจะปลูกข้าวเพิ่ม จนเกิดปัญหาน้ำชลประทานไม่เพียงพอ ก็อาจเกิดปัญหาขัดแย้ง จนกลายเป็นศึกแย่งชิง “น้ำ” ดังที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว

แต่การใช้กำลังทหารลงไปช่วยตรึงพื้นที่นี้ ผมมีข้อสังเกตว่า อาจถูกนำไป “ตีความ” หรือ “ขยายความ” โดยฝ่ายที่ไม่ชอบใจในรัฐบาล คสช. ได้ว่า เป็นการใช้อำนาจทหาร เพื่อป้องปรามชาวนาที่กำลังเดือดร้อน ไม่ให้กล้าลุกฮือขึ้นมากดดัน เรียกร้องอะไรก็ได้

ฉะนั้นแล้ว เรื่องนี้รัฐบาล คสช. และกระทรวงเกษตรฯ ต้องวางแผนดำเนินการอย่างรอบคอบให้ดี รวมทั้งต้องมีท่าทีที่เหมาะสม เพราะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก ขณะเดียวกัน มาตรการที่จะช่วยเหลือชาวนาผู้เดือดร้อน ก็ต้องเร่งมีดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

เพราะความเดือดร้อนที่ชาวนานของชาวนานั้น เป็นดังระเบิดเวลาที่สะสมขึ้นเรื่อยๆ หากจัดการไม่ดี ระวังจะคุมตามขั้นได้ จึงไม่ใช่แค่ต้องระวังศึกแย่งน้ำ ยังต้องระวังศึกชาวนาที่อาจปะทุขึ้นด้วย

สารัชช บุญแสง

คุมค่าเช่านา กรม.ปรับลด อู่เกษตรกร

โพสต์ทูเดย์ กรม.เห็นชอบ กำหนดค่าเช่าที่นาทั่วประเทศ นายทุนเก็บเกินโทษจำคุกและปรับ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (กรม.) มีมติเห็นชอบแนวทางการควบคุมค่าเช่าที่นาปี การผลิต 2558/2559 ตามที่ กระทรวงมหาดไทยเสนอให้ ควบคุมราคาค่าเช่าที่นาของ เกษตรกร เพื่อเป็นกรอบในการ กำหนดค่าเช่าที่ดินทำนาในปี การผลิต 2558/2559 โดยลด ลงทั่วประเทศไม่น้อยกว่า 200-500 บาท/ไร่/ปี

ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าที่ กรม. เห็นชอบคือ ภาคกลางลดค่าเช่าลงเหลือไร่ละ 1,000-1,500 บาท จากเดิม 1,000-2,000 บาท/ไร่/ปี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 800-1,200 บาท จากเดิม 1,000-1,200 บาท ภาคเหนือ 800-1,200 บาท จากเดิม 1,000-1,800 บาท และภาคใต้ 800 บาท จากเดิม 1,000 บาท โดยให้คณะกรรมการค่าเช่าที่ดินทุกจังหวัดจัดทำบัญชีผู้ให้เช่าที่ดินทั่วประเทศ และติดอัตราค่าเช่าที่นาด้วย จะช่วยประหยัดเงินได้กว่า 342 ล้านบาท สำหรับกรณีที่พบว่าผู้ให้เช่ารายใดคิดอัตราค่าเช่าเกินกว่าที่กำหนด มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท โดยให้คณะกรรมการค่าเช่าที่ดินในระดับตำบลลงพื้นที่ตรวจสอบและติดป้ายราคา ค่าเช่าที่ดิน ณ ที่ทำการตำบลด้วย ปัจจุบันมีผู้ให้เช่าที่ดิน 4.11 แสนราย ผู้เช่านา 3.8 แสนราย



อานันท์ ปะติเส

สกย. ระดมผู้บริหารจากทั่วประเทศ รับมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จาก นายอานันท์ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายประสิทธิ์ หมดเสน รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) พร้อมประชุมร่วมขับเคลื่อนการจัดการยางพาราทั้งระบบของผลผลิตปี 2558/2559 หลังจากพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.... ผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) วาระ 3 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และรอประกาศใช้เป็นกฎหมาย

นายอานันท์ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.... ได้ผ่านความเห็นชอบของ สนช. เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา และนายกรัฐมนตรีได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ

สกย.ประชุมเตรียมความพร้อมสู่ กยท. รับภารกิจใหม่ พัฒนayangทั้งระบบ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย สกย. ซึ่งเป็นองค์กรสำคัญที่จะเข้าสู่การเป็น กยท. จึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การยางฯ ว่ามีประเด็นสำคัญใดบ้าง รวมทั้งมีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ ที่จะต้องนำไปใช้ เพื่อทำให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเป็นการเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนกฎหมายฉบับนี้ให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรชาวสวนยาง รวมถึงสร้างความก้าวหน้าให้แก่อุตสาหกรรมยางพาราต่อไปในอนาคต ซึ่งต้องอาศัยการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนการจัดการยางพาราทั้งระบบในปี 58/59 ที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ พร้อมกับนโยบายมาตรการ 16 มาตรการที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้ว

นายอานันท์ กล่าวว่า กฎหมายฉบับนี้เป็นพระราชบัญญัติการยางฯ ฉบับแรกของประเทศไทยที่เกิดจากการบูรณาการรวมหน่วยงานยางพาราที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง องค์การสวนยาง และสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานใหม่ ภายใต้ชื่อ “การยางแห่งประเทศไทย” หรือ กยท. ซึ่งเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะทำหน้าที่ขับเคลื่อนและดำเนินงานพัฒนาระบบยางพาราของประเทศให้เป็นเอกภาพ และมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในฐานะประเทศที่ครองตำแหน่งแชมป์ผู้ผลิตยางพารามากที่สุดในโลก และที่

สำคัญจะเป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวเป็นผู้นำตลาดยางพาราโลกจากบทบาทและภารกิจที่ครอบคลุมในการจัดการด้านการตลาด

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถประกอบอาชีพการทำสวนยางที่มั่นคงและยั่งยืน โดยยกระดับระบบตลาดให้มีเสถียรภาพ กยท. จะเข้ามาทำหน้าที่ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี และมติคณะกรรมการความสงบแห่งชาติ (คสช.) รวม 16 มาตรการ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สิ่งที่ต้องเร่งเตรียมความพร้อม คือ การบริหารจัดการองค์กร ทั้งระบบการเงิน บัญชี และงบประมาณของปี 2558 และ 2559 ซึ่งจะต้องดำเนินการปรับปรุงใหม่ให้สอดคล้องกับการเป็น กยท. โดยเฉพาะในปีงบประมาณ 2558 ที่อาจจะต้องนำมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ กยท. ประมาณ 2 เดือนรวมทั้งการจัดทำระบบทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางด้วย

โดยสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จะมีบทบาทและภารกิจเพิ่มขึ้น จากเดิมที่มุ่งเรื่องการส่งเสริมปลูกแทน มาเป็นการสนับสนุนพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้เติบโตขึ้นและประเด็นที่มีความห่วงใยกันมาก คือ การใช้เงินสงเคราะห์ หรือเงินเซส (Cess) ซึ่งต่อไปจะกลายเป็นกองทุนพัฒนayangพารา โดย กยท. ต้องกำหนดแผนบริหารเงินกองทุนนี้ นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบ

อู่ราคาสินค้าเกษตร ติดหล่มเงินน้อย เห็นพลงยาก

■ เกียรติศักดิ์ พ่วงกลี้ง

รายงานภาวะเศรษฐกิจ
ล่าสุดของกระทรวงการคลังยังพบว่าเศรษฐกิจ
ไทยขยายตัวได้แบบชะลอตัวลง แม้ว่าการ
บริโภคภาคเอกชนจะขยายตัวได้ดี การเบิก
จ่ายงบประมาณภาครัฐทำได้เร็วขึ้น แต่การ
ส่งออกของไทยมีปัญหาไม่ขยายตัว และ
ติดลบอีกต่างหาก ขณะที่การลงทุนภาค
เอกชนยังชะลอตัว ทำให้เศรษฐกิจไทย
ฟื้นตัวไม่ชัดเจน

แต่ปัญหาเศรษฐกิจที่น่าเป็นห่วงมากกว่า
นั้น คือ เศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะเกษตรกร
ที่อยู่ในภาวะย่ำแย่มาวันยังค่ำ โดยข้อมูล
ที่กระทรวงการคลังรายงานออกมา พบว่า
ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรกรรมในเดือน เม.ย.
2558 ยังส่งสัญญาณหดตัวต่อเนื่อง ติดลบ
ถึง 13.3% ต่อปี ตามการหดตัวของผลผลิต
ข้าวเปลือก ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์



รายได้เกษตรกรที่ตกต่ำลดลง ส่งผลให้การบริโภคของประเทศสะดุด จนตัวเลขการบริโภคสินค้าคงทนยังคงหดตัว สะท้อนจากยอดการขายรถจักรยานยนต์ในเดือน เม.ย. 2558 หดตัวติดลบ 18.4% โดยเป็นการหดตัวของยอดขายรถจักรยานยนต์ทั้งในเขต กรุงเทพฯ และเขตภูมิภาค ตามรายได้ของเกษตรกรที่แท้จริงที่หดตัวในระดับสูง

ปัญหารายได้ของเกษตรกรยังสอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4 มาอยู่ที่ระดับ 66.0 ในเดือน เม.ย. เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจภายในประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัวอย่างชัดเจน การส่งออกที่ยังคงหดตัว และราคาพืชผลทางการเกษตรยังอยู่ในระดับต่ำ

สมหมาย ภาณี รว.คลัง ก็ออกมายอมรับว่า ปัญหารายได้เกษตรกรตกต่ำน่าเป็นห่วง และมีความเปราะบางมาก ซึ่งรัฐบาลไม่ได้นั่งนอนใจ ต้องหาทางช่วยเหลือการเพิ่มรายได้ อย่างน้อยเกษตรกรจะต้องไม่ขาดทุนจากการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะชาวนาและชาวสวนยางพารา ที่ถือเป็นเกษตรกรกลุ่มใหญ่ของประเทศ

สมหมายยังระบุว่า แนวทางการช่วยเหลือที่ดีที่สุดตอนนี้ คือ การแจกเงินเหมือนกับที่เคยทำมาก่อนหน้าในโครงการแจกเงิน

ให้ชาวนาและชาวสวนยางพาราไร่ละ 1,000 บาท แต่สูงสุดไม่เกิน 1.5 ไร่/บาท/ครอบครัว เหมือนที่เคยทำมาเมื่อปลายปี 2557 โดยใช้เงินงบประมาณ 4-5 หมื่นล้านบาท และเป็นส่วนช่วยให้การขยายตัวเศรษฐกิจไตรมาสแรกของปีนี้สูงถึง 3% ต่อปี

นอกจากนี้ การจ่ายเงินดังกล่าวยังทำผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งพบว่าเงินเข้าถึงมือชาวนาและชาวสวนยางพาราโดยตรง ไม่มีการรั่วไหล ไม่มีการทุจริต ทำให้เงินภาษีเสียหาย ถือว่าเป็นการใช้เงินของประเทศอย่างคุ้มค่า

ผลสำเร็จที่ผ่านมาดังกล่าว ทำให้รัฐบาลพิจารณาที่จะแจกเงินให้กับชาวนาและชาวสวนยางเป็นรอบที่สอง แต่ปัญหาคือจำนวนเงินที่ต้องใช้ก่อนใหญ่ในการแจกนั้น รัฐบาลจะหามาจากแหล่งไหน เพราะการแจกเงินรอบแรกที่ผ่านมา รัฐบาลต้องกู้ยืมเงินจาก ธ.ก.ส.ที่มีภาระจะต้องตั้งงบประมาณมาใช้ภายหลัง

ยิ่งการแจกเงินชาวนาและชาวสวนยางพารารอบใหม่มีแนวโน้มต้องใช้เงินมากขึ้น หากรัฐบาลยังยึดหลักการว่าจำนวนที่แจกต้องชดเชยรายได้เกษตรกรเมื่อหักลบกลบหนี้กับต้นทุนในการเพาะปลูกแล้วไม่เข้าเนื้อ เนื่องจากราคาพืชผลทางการเกษตร

ไทยตกต่ำมากกว่าปีที่ผ่านมา ทำให้เม็ดเงินที่จะแจกต้องมากกว่าไร่ละ 1,000 บาท

และหากรัฐบาลจะยึดแนวทางเดิมจ่ายไม่เกิน 15 ไร่/ครอบครัว ก็จะต้องจ่ายให้ชาวนามากกว่า 1.5 หมื่นบาท/ครอบครัว ทำให้เงินที่ต้องใช้มากกว่า 5 หมื่นล้านบาท เป็นเงาตามตัวไปด้วย รัฐบาลก็ต้องไปกู้เงินมาแจกมากขึ้นแบบไม่มีทางเลี่ยง และสุดท้ายเงินกู้ดังกล่าวก็จะกลับมาเป็นภาระเงินงบประมาณ ทำให้งบลงทุนของประเทศลดลง

นอกจากนี้ การแจกเงินชาวนาและชาวสวนยางพารายังเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เพียงช่วงสั้นๆ เท่านั้น รวมถึงผลดีที่จะเกิดกับเศรษฐกิจก็เป็นเพียงการสร้างแรงกระตุ้นเล็กน้อยและทั้งหมดแรงไปอย่างรวดเร็ว เห็นได้จากการแจกเงินรอบแรกส่งผลดีกับเศรษฐกิจแค่ไตรมาสแรกปีนี้เท่านั้น แต่หลังจากนั้นก็หมดแรง ปัญหาหลักเข้าสู่ภาวะเดิม คือรายได้เกษตรกรมีปัญหา การบริโภคเริ่มอ่อนแอ และความเชื่อมั่นผู้บริโภคก็ถดถอย

ยังไม่รวมถึงความไม่เท่าเทียมในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกพืชอื่นๆ ที่มีปัญหาราคาพืชผลตกต่ำเหมือนกัน แต่ที่ผ่านมารัฐบาลยังไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือทั้งที่ใช้เงินจำนวนน้อยกว่าการช่วยชาวนาและชาวสวนยางพาราจำนวนมาก

ปัญหาดังกล่าวทำให้รัฐบาลอยู่ในภาวะจมูกำในการอุ้มราคาสินค้าเกษตร เพราะหากจะเพิ่มรายได้เกษตรกรให้ได้ผลจริง ก็ต้องใช้เงินจำนวนมาก เหมือนกับโครงการรับจำนำข้าวทุกเมล็ดของรัฐบาลที่ผ่านมา ที่ใช้เงินถึง 8-9 แสนล้านบาท ในช่วง 2 ปี ที่ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นจริง แต่ก็ทิ้งความเสียหายให้กับประเทศมหาศาล ทั้งนี้ก่อนโตที่เกิดจากความเสียหายโครงการกว่า 5 แสนล้านบาท และเมื่อเงินที่จ่ายให้ชาวนาถูกใช้จ่ายหมดแรงกระตุ้นเศรษฐกิจก็หมดตาม

ขณะที่รัฐบาลปัจจุบันยืนยันมาตลอดว่าจะไม่ใช่โครงการประชานิยมแก้ปัญหาของประเทศ เพราะได้ไม่คุ้มเสีย และทำให้ประชาชนของประเทศไม่รู้จักพอเพียง และต้องการให้มีการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพตัวเองในการประกอบอาชีพ

การแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรของรัฐบาลที่ผ่านมา 1 ปี จึงดูไม่ไร้อะไร ไม่ต่อเนื่อง แก้ปัญหาได้แค่ชั่วคราวระยะสั้นๆ เท่านั้น เพราะรัฐบาลมีข้อจำกัดที่ไม่มีเงินก่อนโตมากม ณะเดียวกันรัฐบาลยังต้องระมัดระวังการใช้เงินของประเทศไม่ให้เสียหายหรือมีการทุจริต ซึ่งส่งผลดีกับประเทศ แต่ก็ต้องยอมรับว่าทำให้การอุ้มราคาสินค้าเกษตรล่าช้าและไม่เห็นผลงานเป็นขั้นเป็นอันเช่นเดียวกัน

●โรงสีปิดตัวแล้ว100ราย

นายมานัส กิจประเสริฐ นายกษมาคม
โรงสีข้าวไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้มีผู้ประกอบการ

การโรงสีเกือบ 100 รายต้องปิดกิจการ
เพราะขาดสภาพคล่อง เนื่องจากสถาบัน
การเงินระงับการปล่อยสินเชื่อ เกรงเกิด
ความเสี่ยงจากราคาข้าวตกต่ำและแนวโน้ม
ยังลดลง โดยเดือนมิถุนายนเหลือกระสอบ
ละ 1,100 บาท และข้าวเปลือกซื้อขายจริง
7,500-7,700 ต่อดัน ทั้งๆ ที่ผลผลิตข้าว
เปลือกลดลง 30-50% จากปัญหาภัยแล้ง
และความต้องการในตลาดชะลอตัว กังวลว่า
อาจกระทบการทำธุรกิจต่อเนื่องโดยเฉพาะ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการผลิต

แก้ลำโยลันตลาด

A7

พะเยา — นายพิจารณ์ ระย้าแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา ได้ประสานงานถึงเอกชนแห่งหนึ่งที่เป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพฯ เพื่อนำผลผลิตลำไยเข้าไปขายสดโดยตรงแก่ผู้บริโภคเพื่อป้องกันสินค้าล้นตลาด และปีนี้ลำไยจาก ต.น้ำแวน จะออกสู่ตลาดไม่น้อยกว่า 1 หมื่นตัน ซึ่งสามารถสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท

เกาะข่าวเกษตร

๑๒ เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558... ○ นายโอภาส กลั่นนุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จากสำนักงาน ก.พ.ร. นำโดย รศ.ดร.รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม ที่เดินทางมาตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีคณะผู้บริหารกรมฯ ร่วมให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ กทม. เมื่อวันก่อน... ○ สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี ให้การต้อนรับ และนายสมบุญ ณรงค์ศักดิ์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักงาน กปร. เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง "การสร้างจิตสำนึกในสถาบันพระมหากษัตริย์" ณ ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันก่อน... ○ คณะผู้กำหนดนโยบายที่องเทียวและทัศนศึกษา วาฮิมบา ลังกา จำกัด ประเทศศรีลังกา เข้าศึกษาดูงาน พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจ รวมทั้งข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในฐานะสถาบันหลักของประเทศ ไทยด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์ เพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ของ ประเทศศรีลังกา ให้มีความก้าวหน้าต่อไป โดยมี นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารกรมฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 404 อาคาร 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กทม..... ○ ศูนย์ข่าวชลบุรี จัดฝึกอบรมหลักสูตร การผลิตข้าวปลอดภัยสารพิษ มีผู้เข้ารับการอบรม 30 ราย ณ ห้องกระเบนนทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันก่อน... ○

"กิด มงไทย"

ร้องรัฐชดเชยไร่ละ3พันบาท

พักชำระหนี้3ปีปลอดดอกเบี้ย A๗ แลกวดทำนา-เลื่อนปลูกปลายปี

โพสต์ทูเดย์ เกษตรกรร้องรัฐบาล ชดเชยเงินหยุดทำนาไร่ละ 3,000 บาท และพักชำระหนี้ 3 ปี

นายวิเชียร พวงลำเจียก นายกษมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เปิดเผยว่า กรมชลประทานประกาศ ขอให้เกษตรกรชะลอทำนาในช่วงนี้ เนื่องจากเขื่อนใหญ่เจิวักกุดน้ำแห้งขอด ทำให้ไม่มีน้ำเพียงพอสำหรับปล่อยเพื่อการเพาะปลูก ถือว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุด

นายวิเชียร กล่าวอีกว่า ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นปีถึงหน้าร้อน

กรมชลประทานก็ได้ประกาศ ขอให้ชาวนาหยุดทำนารอบที่ 1 ไปแล้ว อ้างว่าปัญหาภัยแล้ง ซึ่งชาวนาก็ปฏิบัติตาม แต่เมื่อเข้าฤดูฝนแล้วยังมาสั่งให้หยุดทำนาอีก รอบเป็นครั้งที่ 2 อ้างภัยแล้งเหมือนเดิมอีก

ทั้งนี้ จึงขอเรียกร้องไปยังรัฐบาล 2 ข้อ คือ 1.ขอให้จ่ายเงินชดเชยช่วยเหลือไร่ละ 3,000 บาท ไม่เกิน 30 ไร่/ราย และ 2.พักชำระหนี้เป็นเวลา 3 ปี โดยไม่คิดดอกเบี้ย แต่หากไม่สามารถช่วยเหลือได้

เท่ากับว่าฆ่าชาวนาทางอ้อม เพราะตลอดทั้งปีไม่ต้องทำนา แต่หากจะให้ไปทำนาช่วงปลายปีทำไม่ได้ เพราะเป็นช่วงน้ำเหนือไหลหลากเข้าทุ่ง

นายขวัญชัย มหาชื่นใจ รองประธานชมรมเกษตรกรภาคกลาง กล่าวว่า ขณะนี้ชาวนาไม่ค่อยเชื่อกรมชลประทานประกาศของต่าทำนา เพราะเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็สั่งไม่ได้ทำนากันไปแล้ว 1 ครั้ง มาครั้งนี้คงต้องเดินหน้าทำนาปีและต้องหาแหล่งน้ำกันเอง

“ชาวนาคงต้องทำนาด้วยการเสี่ยงดวงคอยลุ้นฝนตกลงช่วยเหลือเลี้ยงต้นข้าวที่เพาะปลูกไว้ แต่หากไม่ได้ทำนาก็เท่ากับไม่มีรายได้อะไร

เลยในปีนี้ เพราะช่วงปลายปีจะเป็นช่วงน้ำเหนือไหลหลากเข้าทุ่ง หากเสี่ยงทำนาช่วงนั้นมีแต่ขาดทุนอย่างแน่นอน แต่หากต้องการให้ชาวนาหยุดทำก็ต้องจ่ายเงินชดเชย” นายขวัญชัย กล่าว

นายเสมียน หงษ์โต ประธานเครือข่ายชาวนาภาคกลาง กล่าวว่า ขณะนี้ชาวนากำลังจะตายกันหมดแล้ว เพราะทำนาไม่ได้ ไม่มีรายได้ และเงินที่รัฐบาลช่วยเหลือก็อยู่กันไม่ได้ อย่างน้อยต้องช่วยไร่ละ 3,000 บาท 30 ไร่/ราย จึงอยู่ได้ ตลอดทั้งหาทางช่วยลดหนี้และต้นทุนการผลิตให้กับชาวนา

นายพรม บุญมาช่วย ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี

กล่าวว่า ไม่เพียงแต่รัฐบาลที่จะต้องจ่ายเงินชดเชยเพื่อให้ชาวนาสามารถอยู่ได้หากไม่ได้ทำนา ขณะเดียวกันแนวทางการช่วยเหลือต้องให้ตรงตามความต้องการของชาวนาที่ทำแล้วขาดทุนช่วยอย่างไร และที่ยังไม่ได้ทำนาช่วยอย่างไร

นายเกษม สมบูรณ์เจริญ ชาวนา ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท กล่าวว่า เห็นด้วยอย่างยิ่งที่รัฐบาลควรจะจ่ายเงินชดเชยให้กับชาวนา เพราะตลอด 6 เดือนที่ผ่านมาชาวนาไม่มีรายได้เพราะไม่ได้ทำนาปรัง แต่มนาปียังห้ามทำอีก จึงขอฝากรัฐบาลหาทางช่วยเหลือเร่งด่วนก่อนที่สถานการณ์จะบานปลายและหมดทางแก้ไข

ข้าวขายไม่ออก น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงการประมูลข้าวสารสต็อกรัฐบาล ครั้งที่ 3/2558 ปริมาณ 1.06 ล้านตัน ว่า ปริมาณที่ขายได้ครั้งนี้ 8.4 แสนตัน หรือคิดเป็น 79% ของที่เปิดประมูล คิดเป็นมูลค่าที่ขายได้ 7,800 ล้านบาท อีก 2.09 แสนตัน ไม่มีผู้ยื่นประมูลเสนอราคา โดยยืนยันว่า ข้าวที่นำมาเปิดประมูลเป็นข้าวที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว.

สินค้าเกษตรอินทรีย์ตลาดยังเปิดกว้าง แะรัฐส่งเสริมจริงจัง เพิ่มรายได้เกษตรกร

นายอำนาจ สกลวัฒน์ ประธานกลุ่มอออร์แกนิกแลนด์ กล่าวถึงทัศนะเพิ่มเติมในฐานะผู้ประกอบการว่า “สำหรับในเรื่องของสินค้าเกษตรออร์แกนิก ต้องมองอย่างคนที่เข้าใจความเป็นออร์แกนิก รักในการทำ และต้องเข้าใจด้วยว่าต้องมองในมุมไหน มุมของผู้บริโภคหรือผู้ผลิต หรือจะมองในมุมตลาด หากมองในมุมตลาด ประเทศพัฒนาแล้วอย่างอเมริกาและยุโรป มีความต้องการสินค้าออร์แกนิกเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งเมื่อเทียบกับราคาสินค้าเกษตรปกติสินค้าออร์แกนิกจะมีราคาสูงกว่าสี่ถึงห้าเท่า”

“เพราะฉะนั้น ถ้ารัฐมองอย่างเข้าใจ แล้วส่งเสริมให้เกษตรกรส่วนหนึ่งทำอย่างจริงจัง เราก็จะมีเกษตรกรกลุ่มหนึ่งที่มีรายได้อยู่อย่างสบายๆ เหมือนในเกษตรกรใน

ประเทศใหญ่ๆ ของโลก ยกตัวอย่างสินค้าเกษตรอินทรีย์ เช่น ข้าวหนึ่งเกวียน สิบเป็นข้าวสาร 600 กิโลกรัมขายได้ 7-8 พันบาท แต่ถ้าเป็นเกษตรอินทรีย์หรือไรซ์เบอร์รี่ ก็จะได้ถึงเกวียนละเกือบหนึ่งแสนบาท แถมสีแล้วยังมีนำไปทำน้ำมันได้ด้วย”

ทั้งนี้ทั้งนั้น ก่อนอื่นเกษตรกรต้องเข้าใจและยอมรับรวมถึงเดินตามความต้องการของตลาดโลก ซึ่งขณะนี้โลกกำลังพูดเรื่องสุขภาพหรือเรื่องออร์แกนิกและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอด ขณะที่ประเทศไทย นำเข้าวัตถุดิบที่เป็นพืชมากที่สุดอันดับ 2 ของโลก สอดคล้องกับองค์การอนามัยโลก ที่ระบุว่าไทยเป็นอันดับ 5 ของโลกที่มีผู้ป่วยมะเร็งสูงที่สุด ฉะนั้นทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน ภาครัฐซึ่งถือเป็นผู้ใหญ่ต้องสนับสนุนให้เกิดการผลิตสินค้าออร์แกนิกให้เพิ่มมากขึ้น เพราะฉะนั้น

ยืนยันได้ว่าสินค้าออร์แกนิกมีที่ยืนแน่นอน โดยเฉพาะกับคนไทยที่ตามเก่ง แต่ไม่ชอบคิด เพราะฉะนั้น ถ้าได้รับการนำที่ดีก็จะเกิดคนตามเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

“โดยปกติการปลูกพืช โดยเฉพาะพืชอาหาร คือ กิน ใช้ แปรรูป และส่งออก ซึ่งแล้วแต่ว่าเกษตรกรจะปลูกอะไรมา แต่ต่อไปคิดจากนั้นเมื่อเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหรือเออีซีอย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 31 ธ.ค. 58 คนทั้งประเทศรวมไปถึงเกษตรกรจะถูกบังคับให้แข่งขันไปในตัว ทั้งที่ไม่อยากแข่งขัน แต่วันนี้บ้านเราเป็นอย่างไร พื้นที่บ้านเราแพงกว่าแรงงานไทยวันละสามร้อยบาท เขายังไม่ถึงร้อย แต่เราผลิตสินค้าเหมือนกัน ต้นทุนสู้เขาไม่ได้ จึงต้องเป็นเกษตรอินทรีย์ เปลี่ยนฐานการผลิตไปหากลุ่มลูกค้าใหม่”

สำหรับหลักการดำเนินธุรกิจ ที่ผ่านมานี้จะเน้นใน 3 เรื่องคือ ต้องทำกำไร ต้องเป็นประโยชน์กับทุกคน และต้องเป็นประโยชน์กับโลกใบนี้ เพราะฉะนั้น เวลาทำธุรกิจที่นี้จึงให้ความสำคัญและเริ่มต้นจากต้นน้ำ เช่น เปิดโรงงานเกษตรอินทรีย์ อบรม ทำให้ดูเป็นตัวอย่ง เปิดโอกาสให้คนเข้ามาดูได้ แม้แต่ผู้ประกอบการด้วยกัน เพราะอยากทำให้ต้นน้ำคิงกลางน้ำก็มีมาตรฐาน และช่วยกันทำปลายน้ำ เช่นการทำตลาดทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนั้นคือกระบวนการต่อยอดอื่นๆ

